



ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศจังหวัดพังงา ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะยาวชัยวัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๒. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๖ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวนิตยา งานแข็ง	-
๒	๐๗	นางสาวอังคณา บุญสบ	-

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๖	นายภูบดี จำปาทอง	-
๒	๒๐	นางสาวธัญชนก ประเสริฐพรพงศ์	-
๓	๐๒	นายพรพิพัฒน์ พยุงพันธ์ุ	-
๔	๑๙	นางนุชจรี การขยัน	-
๕	๐๙	นางสาวสินีนานา แซ่อ่อง	-
๖	๐๖	นางสาวสุตารัตน์ ฤทธิกิจ	-
๗	๐๘	นางสาวนิชชาวัลย์ แสงวงกิจ	-
๘	๐๑	นายณรงค์ศักดิ์ นาวาระ	-
๙	๑๑	นางสาววิริยา ประยูรสุข	-
๑๐	๑๕	นางสาวศรชพร พูลสวัสดิ์	-
๑๑	๑๐	นางสาวอาทิตยา ชัยสุข	-
๑๒	๐๕	นางสาวจินตนา เขี้ยมฉั่น	-

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือรอตรวจสอบวุฒิการศึกษา หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้น จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในรายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีนี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมหลักฐานการรายงานตัวในวัน ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพรัตน์ เพชรยวน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา